

**แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ**  
**โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอทุกอำเภอ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

(เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕)

จังหวัดปราจีนบุรีสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดร่วมกัน และให้อำเภอทั้ง ๗ อำเภอ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของแต่ละอำเภอ รวมวงเงิน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตามที่จังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อเตรียมการ ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด และอำเภอ ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม อาทิเช่น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด และอำเภอ อาทิเช่น แปลงขีดพื้นไม้กวาดทางมะพร้าว น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างพื้น เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย เป็นต้น

(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมงานจิตอาสาพระราชทาน อาทิเช่น พานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง เครื่องทองน้อย กรวยกระทงดอกไม้ ป้ายจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (ไวเนล) และผ้าประดับเวที เป็นต้น

(๔) ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ หรือการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจิตอาสาตามที่จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยกำหนด

อำเภอสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ให้อำเภอดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกกิจกรรม และให้อำเภอดำเนินการตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ยึดหลักความประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ากับการใช้จ่ายงบประมาณ และห้ามเบิกจ่ายในรายการครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าวัสดุสำนักงาน